

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ (1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
<p>กิจกรรม 5. กิจกรรมการบันทึก ข้อมูลและจัดทำแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน</p> <p>วัตถุประสงค์ เพื่อให้การดำเนินงานของ กองคลังด้านจัดเก็บ รายได้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพจัดเก็บได้ ครบถ้วนถูกต้อง ไม่มี ลูกหนี้ค้างชำระ เป็นไป ตามระเบียบ</p>	<p>- บุคลากรในกองคลังยัง ขาดความรู้ความเข้าใจและ ความชำนาญ เรื่องแผนกา ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p> <p>- ได้มีการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินแต่ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>- ยังอยู่ระหว่างการออก สำรวจแผนที่แม่บทให้ ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>-ได้ดำเนินการจัดทำ แผนการออกสำรวจเพื่อ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างพ.ศ.2562</p> <p>-ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการทำงานให้ เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>3.ขออนุมัติจากผู้บริหารเพื่อ ดำเนินการจ้างเหมาบริการ จากบุคคลภายนอก ดำเนินการจัดทำแผนการ ออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562และจัดทำทะเบียน ทรัพย์สิน</p>	<p>1.ให้บุคลากร ทำความเข้าใจ และหาความรู้ เพิ่มเติม โดย การเข้ารับการ อบรม</p> <p>2.บุคลากร จะต้องทำงาน ที่ ผู้บังคับบัญชา ได้มอบหมาย ให้อย่าง ถูกต้อง</p>	<p>- มีการปรับปรุง ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สินแต่ยังไม่ ครบถ้วนสมบูรณ์</p> <p>- ยังอยู่ระหว่าง การออกสำรวจ แผนที่แม่บทให้ ครบถ้วนสมบูรณ์</p>	<p>1. จัดทำแผนที่ภาษีเพื่อให้ การจัดเก็บภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินเป็นไป ตามระบบมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. จัดทำสื่อในการ ประชาสัมพันธ์ เช่นป้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ ชำระภาษีประจำปี</p> <p>3.ทำการออกหนังสือแจ้ง และทวงถามตามระเบียบ ทุกขั้นตอนต่อผู้มีหน้าที่เสีย ภาษี</p>	<p style="text-align: center;">กองคลัง นายสมยศ กุลพันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ปฏิบัติงาน</p> <p style="text-align: center;">นางสาวนิตยาภรณ์ รูปไข่ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

แบบ ปค. 5

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
 รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
 สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

ภารกิจตามกฎหมายที่ จัดตั้งหน่วยงานหรือ ภารกิจตามแผน ดำเนินการหรือภารกิจ อื่นๆที่สำคัญของ หน่วยงานของรัฐ(1)	ความเสี่ยง (2)	การควบคุมภายในที่มีอยู่ (3)	การ ประเมินผล การควบคุม ภายใน (4)	ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่ (5)	การปรับปรุงการควบคุม ภายใน (6)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ (7)
<p>กิจกรรม</p> <p>6.การบันทึกข้อมูลการออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562</p> <p>วัตถุประสงค์</p> <p>- เพื่อให้การดำเนินงานของกองคลังด้านจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับตรวจสอบและจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้องและปฏิบัติตามระเบียบฯ</p>	<p>- บุคลากรในกองคลังยังขาดความรู้ความเข้าใจและความชำนาญ เรื่องแผนการออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p>	<p>1.จัดทำแผนการออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p> <p>2.ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย</p> <p>3.ขออนุมัติจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการจ้างเหมาบริการจากบุคคลภายนอกดำเนินการจัดทำแผนการออกสำรวจเพื่อจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน</p>	<p>1.ให้บุคลากรทำความเข้าใจและหาความรู้เพิ่มเติม โดยการเข้ารับการอบรม</p> <p>2.บุคลากรจะต้องทำงานที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้ได้อย่างถูกต้อง</p>	<p>งานด้านจัดเก็บรายได้</p> <p>สาเหตุ</p> <p>ด้านการดำเนินงานยังไม่สามารถสำรวจข้อมูลจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้อย่างครบถ้วนเนื่องจากเริ่ม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจ กฎหมาย พ.ร.บ.ใหม่</p> <p>- ความถูกต้องของเอกสารรายงานต่าง ๆ ด้านงานจัดเก็บภาษี</p>	<p>-จัดทำแผนการออกสำรวจข้อมูลลูกหนี้ภาษีเพื่อใช้จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ถูกต้องและครบถ้วนตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562</p> <p>- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ทำความเข้าใจ ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เพื่อการชำระภาษีประจำปี</p> <p>- ให้บุคลากรกองคลังอบรมความรู้เพิ่มเติม</p>	<p>กองคลัง</p> <p>นายสมยศ กุลพันธ์ เจ้าพนักงานจัดเก็บ รายได้ปฏิบัติงาน</p> <p>นางสาวนิตยาภรณ์ รูปไข่ ผู้อำนวยการกองคลัง</p>

- ผู้รายงาน

นางสาวนิตยาภรณ์ รูปไข่
ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ พฤศจิกายน 2563

ร.ท.

(ธนเดช จิงหะรานนท์)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
วันที่ พฤศจิกายน 2563

ลายมือชื่อ.....

(นายสมศักดิ์ บุญเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่
วันที่ พฤศจิกายน 2563